

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1679 ราคา 10.00 บาท

“อนุชา” เผย รัฐบาลเดินทางส่งเสริม Soft Power สู่วะที่โลก หลัง ไข่เจียวปู ข้าวซอย และไส้กรอกอีสาน ติดรายชื่อ CNN Travel

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่อาหารข้างทาง (Street foods) ของไทยยังคงสร้างความประทับใจให้คนทั่วโลก หลังจากที่ CNN Travel ได้เผยแพร่รายชื่อ 50 อันดับอาหารข้างทางที่ดีที่สุด ในเอเชีย (50 of the best street foods in Asia) โดยมี 3 เมนูอาหารข้างทางของไทย ติดรายชื่อดังกล่าว ได้แก่ ไข่เจียวปู ข้าวซอย และ ไส้กรอกอีสาน พร้อมระบุว่า รัฐบาลเดินทางส่งเสริม Soft Power ของไทยในด้านอาหาร และด้านอื่นๆ สู่วะที่โลก CNN Travel ได้ระบุว่า ไข่เจียวปู เป็นเมนูไข่ที่มีรสชาติดีกว่าเมนูไข่ประเภทอื่น ส่วนผสมของไข่และเนื้อปู ทำให้อาหารจานนี้ทั้งกรอบและเนื้อนุ่มฟูน่าทาน โดยหากรับประทานพร้อมซอสพริก จะยิ่งทำให้เมนูนี้อร่อยมากยิ่งขึ้น ส่วนข้าวซอย เป็นอาหารของทางภาคเหนือของไทย มีส่วนผสมของซุบที่มีเครื่องแกงกะหรี่ ผสมกับน้ำกะทิที่เข้มข้น ราดบนเส้นบะหมี่ที่มีมันงไก่ หรือเนื้อวัว และโรยด้วยเส้นบะหมี่ทอด สำหรับไส้กรอกอีสาน เป็นอาหารข้างทางที่พบได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป็นไส้กรอกหมูปรุงรสผสมข้าวเหนียว กระเทียม นำไปหมักและตากแห้งจนมีรสเปรี้ยว

“ประเทศไทยได้รับความนิยมด้านความหลากหลายของอาหาร ซึ่งเกิดจากความแตกต่าง เรื่องพื้นที่เพาะปลูกทำปศุสัตว์ของท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ทำให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับมาตลอด ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงข้อได้เปรียบ และได้เดินทางผลักดัน ส่งเสริมการขยายผล Soft power ของไทยทั้งในด้านอาหาร และด้านอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา โดยตลอด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ” นายอนุชา กล่าว

“ทิพานัน” เผย “ประวิตร” ห่วงใย ปชช.ได้รับกระทบฝนตกหนัก ลั่นทำด้วยใจ ผู้นำไม่เกาะกระแสใคร

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยได้สั่งการให้ กอนช. ประเมินสถานการณ์น้ำ และติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมรับมือล่วงหน้า หากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือตามกรอบโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินการตั้งศูนย์ ส่วนหน้าในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเฉพาะในระยะนี้ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยได้กำชับให้มีแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งให้ปรับอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและภาคเอกชน ที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ สามารถเข้ามาบูรณาการการทำงานร่วมกันได้

“พล.อ.ประวิตร ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ไม่เลือก หรือเฉพาะเจาะจงว่าเป็นจังหวัดใด ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของแต่ละจังหวัดนั้นมีปัจจัยแตกต่างกัน จึงต้องการเสริมการจัดการในเชิงรุก ดังจะเห็นได้จาก การต่อสายตรงถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องรอให้ผู้ได้บังคับบัญชาในพื้นที่ร้องขอ แต่พร้อมสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นวิธีการบริหารในหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ที่มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน จึงไม่ใช่เรื่องของการเกาะกระแสใคร เพราะทำด้วยใจที่เป็นผู้นำ และในทางตรงกันข้ามกลับสะท้อนความจริงใจที่มีต่อพี่น้องประชาชน” น.ส.ทิพานัน กล่าว

“องอาจ” ดับกระแสข่าวยุบสภา ชี้ ไร่ 3 เดือนไขหลัก เชื่อ รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินต่อ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และ ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภาในขณะนี้ว่า การยุบสภาเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจะตัดสินใจ ขณะนี้อำนาจการยุบสภาอยู่ในมือของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกกฯ จะตัดสินใจใช้อำนาจอยุบสภาหรือไม่ ซึ่งการยุบสภาโดยทั่วไป มักเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการ คือ 1. สภากรัฐบาลมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง 2. กฎหมายสำคัญไม่ผ่านสภา หรือนายกรัฐมนตรี ถูกลงมติไม่ไว้วางใจจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3. มีปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาล จนไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปได้ เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า สภากรัฐบาลไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน ขณะที่กฎหมายสำคัญคืองบประมาณก็ผ่านสภาแล้ว นายกรัฐมนตรี ก็ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ ไม่มีปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องการทำหน้าที่ให้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ให้ดีที่สุด พร้อมทั้งใช้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่สภาจะครบวาระในเดือน มี.ค. ปีหน้า เพื่อแต่งตั้งโยกย้าย กระทั่งอำนาจให้เรียบร้อย รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างผลงานเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงเชื่อว่า การยุบสภายังไม่น่าเกิดขึ้นในขณะนี้

“ผมเชื่อว่า รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินไปจนครบวาระ หรืออาจยุบสภาก่อนสภาจะครบวาระ เพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไป” นายองอาจ กล่าว

มูมกาศ

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหาทำไร

บริษัทขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งบริษัทฯ และให้เช่าบางส่วนถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาทำไร ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 342) แม้จะได้ที่ดินมาเกิน 5 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ทำการและให้เช่าบางส่วน มิได้มีเจตนาซื้อที่ดินมาเพื่อใช้เป็นที่ทำการและให้เช่าบางส่วน มิได้มีเจตนาซื้อที่ดินมาเพื่อการค้าหรือจัดสรรที่ดินก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) เมื่อปรากฏว่าบริษัทไม่ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ซึ่งบริษัทมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ยังคงมีหน้า

ที่ในการติดตามการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถูกต้องครบถ้วน และมีอำนาจตรวจปฏิบัติการหรือออกหมายเรียกตรวจสอบและประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

(กค 0706/6120 ตว. 28 มี.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท ตั้งศิริทรัพย์ จำกัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอบเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 42/58 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีของบริษัท
- พิจารณารายงานการชำระบัญชีของบริษัท
- พิจารณาเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

อชมา สุภรังสรรค์
(นางสาวอชมา สุภรังสรรค์)
ผู้ชำระบัญชี

รับรองว่าถูกต้อง

อชมา สุภรังสรรค์
(นางสาวอชมา สุภรังสรรค์)
ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ